



เฉลิมชนม์พระราชินี

“...ป่าไม่ช่วยซึมซับน้ำฝนไว้ได้ดิน เรียกว่า น้ำได้ดิน ค่อยๆ ระบายลงมาเป็นธารน้ำ เป็นลำคลอง เป็นแม่น้ำ ให้เราได้ใช้กันตลอดมา เราจึงควรนอมรักษาป่าให้คงอยู่เป็นต้นน้ำลำธาร เพื่อให้ลูกหลานเราจะได้ไม่ลำบาก...” พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2534 สะท้อนความเข้าใจลึกซึ้งของพระองค์ที่ทรงมีต่อสภาพแวดล้อม และความเชื่อมโยงระหว่าง ป่า น้ำ และคน

บางครั้ง ยังเห็นความลุ่มลึกในแนวคิดของ พระองค์ ดังเห็นได้จากเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร วัดป่าสุขเกษม นิราศกัญ บ้านหนองไผ่ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2535 ทรงพบว่า ที่นี้มีราษฎร 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่ง ฐานะดี มีอาชีพตัดไม้ขาย มีเรือนหลังใหญ่ มีที่ดินในครอบครัวคนละ 50-80 ไร่ อีกกลุ่ม มีฐานะยากจนมาก แร่นแค่น ไม่มีที่ดินทำกิน แฉมสุภาพทรวดโถม

“...ต้องมีคนอธิบายให้ราษฎรเหล่านี้ฟัง ถึงสภาพแวดล้อมที่เขาทำลายอนาคตของ ประเทศชาติ และชีวิตของพวกเขาโดยไม่รู้ตัว ด้วยการตัดไม้ทำลายป่า แล้วจับจองที่ทำกินไว้คนละมากๆ แต่ทำกินไม่หมด ปล่อยให้ รกร้างว่างเปล่า นำเสียดาย จะให้เนรมิต น้ำให้ จะสร้างสักก็ช่างก็ช่าง ถ้าฝนไม่ตก อย่างไรก็ไปเก็บอะไรได้...”

อย่างไรอาจเก็บน้ำได้ ทรายที่ฝนไม่ตกลงมา และที่ฝนไม่ตกก็เป็นผลจากการตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งเท่ากับทำลายทั้งตัวเอง และอนาคตของ ประเทศชาตินั่นเอง

พระราชดำรัสในหลายวาระสำคัญ ล้วน เกี่ยวพันกับเรื่องป่า เรื่องน้ำ และความเป็นอยู่ ของราษฎรแทบทั้งสิ้น แม้ในขณะเสด็จ พระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ

“...ตลอดทางที่ไปประเทศรัสเซีย เห็นมา ว่ารัฐบาลรัสเซีย และคนรัสเซีย เขาปลูกป่าเต็ม ไปหมด แล้วมาที่เยอรมนีก็เช่นเดียวกัน ไป เมืองมิวนิก และเมืองเบอร์ลิน ก็เห็นเขาปลูก ป่า เบอร์ลินเพิ่งกำลังปลูก ปลูกป่ามากเลย ถ้า ไม่มีประโยชน์แล้วใครเขาจะปลูก แต่ของเรามี ป่าที่มีค่ามากมาย ซึ่งบรรพบุรุษตายช้าตายชาก เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ให้กับเรา แต่พวกเราไม่เคย มีความคิดที่จะรักษาแผ่นดินนี้ต่อไปให้กับลูก และหลาน

...ถ้าไม่ตั้งต้นรักษาป่าเสียแต่ตอนนี้ ต่อไป ก็ตั้งหน้าตั้งตาซื้อน้ำจากต่างประเทศไปเถอะ แต่สงสารว่าคนจนจะแย่...” พระราชดำรัส เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2550

หากต้องซื้อน้ำ ก็เท่ากับเอาความมั่นคง ของประเทศไปผูกติด ขึ้นอยู่กับคนอื่น นับเป็น เรื่องน่ากังวลใจอย่างยิ่ง

ดังนั้น จึงไม่แปลกที่สมเด็จพระนางเจ้า จะทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ป่า ทรงเรียกร้องให้ทุกฝ่าย ให้ความสำคัญกับป่า เลิกตัดไม้ทำลายป่าอย่าง ต่อเนื่อง อีกทั้งยังทรงชักชวนให้หันมาอนุรักษ์ ป่าต้นน้ำลำธาร พื้นฟูป่า ผ่านโครงการตาม พระราชดำริหลายโครงการ อาทิ โครงการ ป่ารักษา โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ โครงการ พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต โครงการอบรมราษฎร อาสาพิทักษ์ป่า เป็นต้น

เพราะพระองค์ทรงตระหนักว่า ป่าคือ เบื้องต้นของแหล่งต้นน้ำลำธาร ป่าอุดมย่อม นำมาซึ่งน้ำสมบูรณ์ และก่อเกิดอาหารใน เมืองปลาช ซึ่งหมายถึงความมั่นคงของ ประเทศไทยนั่นเอง

ความตอนหนึ่งในพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 “...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันทจะเป็นน้ำ น้ำที่ถวายความจงรักภักดีคือน้ำ...พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันทจะ สร้างป่า...” จึงเป็นความงดงาม ละเมียดละไม ทั้งภาษาและความรู้สึกอันเต็มต้น นอกจาก สะท้อนถึงความรัก ความผูกพัน ที่ทรงเกื้อกูล ต่อกันแล้ว ยังทรงมุ่งหวังความสุขสวัสดิ์ บังเกิด แก่พสกนิกรของพระองค์อีกด้วย

ของจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

